

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY TRUYỀN THÔNG NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG (01/8/1930 - 01/8/2023)

Ngày truyền thông Ngành Tuyên giáo mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng, văn hóa sâu sắc, đó là mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành ngày càng vững mạnh của lĩnh vực công tác Tuyên giáo của Đảng - lĩnh vực có lịch sử ra đời sớm nhất trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, khẳng định tầm quan trọng hàng đầu của công tác tư tưởng trong các hoạt động thành lập Đảng Cộng sản cũng như trong công tác lãnh đạo của Đảng. Lịch sử Ngày truyền thông ngành Tuyên giáo của Đảng gắn liền với quá trình ra đi tìm đường cứu nước và truyền bá con đường cứu nước đó vào Việt Nam của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.

Ngày 05/6/1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành (Nguyễn Ái Quốc) đã rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước. Vượt qua sự hạn chế về tư tưởng cứu nước của các sĩ phu yêu nước và các nhà cách mạng có xu hướng tư sản đương thời, Nguyễn Ái Quốc đã đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, mà sự kiện có ý nghĩa quyết định chính là khi Người đọc được Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin được đăng toàn văn trên báo vào năm 1920. Từ đó, Người ra sức truyền bá con đường cứu nước vào Việt Nam. Công tác tuyên truyền được Nguyễn Ái Quốc và các chiến sĩ cách mạng tiên bối lúc bấy giờ trực tiếp tiến hành bằng các hình thức in ấn, xuất bản, phát hành tài liệu, sách, báo, truyền đơn, tổ chức lớp huấn luyện cán bộ... Đồng thời, các tổ chức cách mạng tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã lập ra những bộ phận chuyên phụ trách công tác tuyên truyền như đội ngũ những người làm công tác lý luận, những người làm công tác tuyên truyền, cổ động chính trị, những biên tập viên và phóng viên, những văn nghệ sĩ... Những hoạt động đó đã góp phần tích cực tiến tới sự kiện trọng đại trong lịch sử dân tộc.

Đặc biệt, vào ngày 01/8/1930, Ban cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1-8”, kêu gọi chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Đây là tài liệu duy nhất, sớm nhất còn lưu lại cho đến nay đề rõ “Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành”. Tài liệu này phát hành đã gây được dư luận rộng lớn trong xã hội đương thời. Kể từ 01/8/1930 đến tháng 10 năm 1930, trong cả nước đã diễn ra hàng trăm cuộc biểu tình của Nhân dân ta chống chiến tranh đế quốc; ở một số nơi, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng Cộng sản Việt Nam, binh lính đã không bắn vào quần chúng khi đi đàn áp các cuộc biểu tình, mít tinh của Nhân dân. Từ đó, ngày 01 tháng 8 trở thành một mốc lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với sự ra đời của một tài liệu lịch sử quý giá, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa trong công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng.

Căn cứ vào những tài liệu và sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) đã quyết định lấy ngày 01 tháng 8 hằng năm làm Ngày Truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 01 tháng 8 hằng năm làm ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Trải qua lịch sử 93 năm xây dựng và phát triển, cơ quan chuyên trách làm công tác tuyên giáo của Đảng đã có những tên gọi khác nhau và có những lần chia tách, hợp nhất cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng và đây là dịp để cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành và cán bộ làm công tác tuyên giáo nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của công tác tuyên giáo, coi đó là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng.

I. NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ VẺ VANG CỦA NGÀNH TUYÊN GIÁO

1. Công tác Tuyên giáo trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám (1930 - 1945)

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của việc chuẩn bị đầy đủ về mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc là người cộng sản Việt Nam đầu tiên đã truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam, là người đã vạch ra đường hướng cơ bản của cách mạng Việt Nam, đồng thời cũng là người trực tiếp tuyên truyền, giáo dục và huấn luyện cán bộ, chuẩn bị tốt mọi mặt về tổ chức để đi đến thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Các tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc như “Bản án chế độ thực dân Pháp”, “Đường Kách mệnh”, các tờ báo do Người sáng lập như “Người cùng khổ”, “Thanh niên”... là những tài liệu truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin đầu tiên vào Việt Nam. Những tài liệu này có sức cuốn hút mạnh mẽ các tầng lớp trí thức tiến bộ và những người tiên tiến trong giai cấp công nhân, nhân dân lao động lúc bấy giờ, vì nó có tác động thức tỉnh lòng yêu nước của Nhân dân, vạch ra con đường cách mạng đúng đắn để có thể đi đến thắng lợi cuối cùng, chỉ ra xu thế phát triển tất yếu của dân tộc và thời đại đó là con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Không chỉ bằng các tài liệu, sách báo được gửi vào trong nước để truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin và con đường giải phóng dân tộc, Người còn cùng các đồng chí của mình mở các lớp huấn luyện cán bộ, tổ chức cho một số cán bộ sang Liên Xô để chuẩn bị cho đội ngũ cán bộ cốt cán của Đảng sau này. Những cán bộ đầu tiên được Nguyễn Ái Quốc đào tạo đã trở thành những chiến sĩ cộng sản ra sức truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam, thông qua đó giác ngộ quần chúng, chuẩn bị điều kiện chín muồi để đi đến thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - Ngày 03 tháng 02 năm 1930.

Trong giai đoạn này công tác Tuyên giáo của Đảng đã góp phần không nhỏ vào những chiến thắng của quân và dân ta, công tác tuyên truyền thông qua các tài liệu, sách báo của Đảng, phát động hàng nghìn cuộc đấu tranh rộng khắp cả nước, từ phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930 - 1931) đến cao trào dân chủ (1936 - 1939) và nhất là sau Hội nghị

Trung ương 8 (năm 1941) tất cả công tác của Đảng đều hướng vào việc thực hiện nhiệm vụ chiến lược cách mạng: *tập trung sức mạnh toàn dân tộc vào nhiệm vụ phản đế, giành độc lập dân tộc*. Những nhà làm công tác Tuyên giáo của Đảng đã động viên các tầng lớp, dân tộc tham gia vào mặt trận cứu nước và kịp thời truyền đạt những nhận định, chủ trương của Đảng trước các diễn biến trong nước và quốc tế, đã ra những khẩu hiệu sát hợp hướng dẫn tư tưởng và hành động của quần chúng. Với nhiều hình thức tuyên truyền hết sức táo bạo như tuyên truyền xung phong, tuyên truyền vũ trang, bạo động chính trị, cổ vũ quần chúng nổi dậy với khí thế mạnh mẽ áp đảo quân thù, huy động toàn dân tộc đứng lên lật đổ chế độ phong kiến, thực dân, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

2. Công tác Tuyên giáo trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 - 1975)

- Giai đoạn 1945 - 1946, đây là giai đoạn công tác Tuyên giáo ra sức vận động quần chúng nhân dân đấu tranh bảo vệ chính quyền, giữ vững thành quả cách mạng vừa mới giành được sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

- Giai đoạn 1946 - 1954, là giai đoạn cả nước kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ. Công tác Tuyên giáo lúc này tập trung cho nhiệm vụ vừa kháng chiến vừa kiến quốc, động viên toàn dân kháng chiến với phương châm “toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh”.

- Giai đoạn 1954 - 1975, Đảng ta đã lãnh đạo công tác Tuyên giáo thực hiện cuộc vận động chính trị, giáo dục tư tưởng liên tục, rộng khắp nhằm quán triệt hai nhiệm vụ chiến lược. Với ý chí “không có gì quý hơn độc lập tự do”, thực hiện cuộc chiến tranh Nhân dân, phát huy tinh thần yêu nước của toàn dân tộc, tranh thủ tối đa sự ủng hộ của Nhân dân thế giới, tạo ra sức mạnh tổng hợp để đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược. Công tác Tuyên giáo đã thành công trong việc bồi dưỡng ý chí quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ của toàn dân tộc, góp phần động viên Nhân dân miền Bắc ra sức khôi phục và phát triển kinh tế, ra sức xây dựng hậu phương lớn XHCN, đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, chi viện đắc lực sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đất nước ta giải phóng, non sông thu về một mối, đưa cả nước bước vào một thời kỳ mới, thời kỳ cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Trải qua hai cuộc chiến tranh vệ quốc, cùng với quân dân cả nước, đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo của Đảng, dù hoạt động ở hậu phương hay tiền tuyến, ở vùng địch tạm chiếm hay ở vùng tự do, ở đồng bằng, thành phố hay ở rừng núi, trong nhà tù của địch hay trên mặt trận... tất cả đều tỏ rõ lòng trung thành vô hạn với Tổ quốc, với Đảng, với Nhân dân, quyết tâm vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt này, đã xuất hiện hàng trăm tấm gương anh hùng, đã có hàng nghìn cán bộ Tuyên giáo từ Trung ương đến địa phương và cơ sở, cán bộ các trường Đảng, trường huấn luyện chính trị, cán bộ các cơ quan báo chí, đài phát thanh, thông tấn xã, các nhà văn, nhà báo, nhiếp ảnh, nhà quay phim, các đội viên đội thông tin lưu động, đội văn công, chiếu bóng,... đã hy sinh anh dũng vì độc lập, tự do cho dân tộc.

3. Công tác Tuyên giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1975 đến nay)

Nhiệm vụ công tác Tuyên giáo lúc này là tập trung động viên lòng yêu nước, khắc phục khó khăn, xây dựng quyết tâm vượt qua thử thách, đề cao tinh thần chủ động, dám nghĩ dám làm, tìm tòi sáng tạo, từ đó đã từng bước khắc phục hậu quả chiến tranh, giành chiến thắng trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới của Tổ quốc, từng bước xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật ban đầu hết sức quan trọng của đất nước, tạo điều kiện cho các bước phát triển tiếp theo.

Đại hội VI của Đảng đã khởi xướng sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Công tác Tuyên giáo không chỉ góp phần vào việc hình thành và từng bước hoàn thiện hệ thống lý luận của Đảng thông qua tổng kết thực tiễn, mà còn đưa đường lối đổi mới nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần tạo nên những thành tựu quan trọng có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

4. Công tác Tuyên giáo của Đảng bộ Ninh Thuận từ năm 1930 đến nay

4.1. Công tác Tuyên giáo từ khi có Đảng đến ngày giành chính quyền thành công trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, tháng 4/1930, từ các chi bộ Tân Việt đã chuyển thành chi bộ cộng sản. Từ đây, công tác tuyên truyền giáo dục cách mạng được đẩy lên với nhiều hình thức tuyên truyền mang tính cổ động rất cao như: treo cờ, khẩu hiệu, tổ chức các cuộc mít tinh kỷ niệm... đã có tác dụng cổ vũ quần chúng nổi dậy với khí thế rất mạnh mẽ.

Đến thời kỳ Mặt trận Dân chủ (1936 - 1939) các hình thức tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng được tiến hành công khai, rộng rãi hơn như: tuyên truyền tập hợp nông dân chống chủ đồn điền; phát hành báo của Đảng công khai, in tại chỗ các tài liệu tuyên truyền nói về phong trào Đông Dương Đại hội với khẩu hiệu đấu tranh giảm thuế, giảm tô, giảm giờ làm, lập các hội ái hữu, tương tế, quyên góp mở trường học, ủng hộ cuộc đình công ngày 10/7 của công nhân đường sắt tuyến Tháp Chàm - Đà Lạt...

Từ năm 1939 - 1941 đã phát hành các tờ báo của Đảng bộ như Báo Người Mới, Báo Chiến Thắng... góp phần phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, cổ vũ phong trào cách mạng địa phương. Đến tháng 4/1945 trước yêu cầu chuyển thể cách mạng, các tài liệu tập trung tuyên truyền về chương trình Việt Minh, về tội ác phát xít Nhật, về tổ chức lực lượng quần chúng chuẩn bị đánh phát xít Nhật, giành độc lập cho Tổ quốc... Các tài liệu này được lưu hành bí mật khắp nơi trong tỉnh, có tác dụng rất lớn trong việc trang bị nhận thức, tư tưởng cho quần chúng nhân dân đứng lên hành động khi thời cơ đến. Ngày 21/8/1945, cuộc khởi nghĩa nổ ra tại làng Bảo An, biến cuộc mít tinh của “Thanh niên tiên tuyến” do lực lượng thân Nhật tổ chức thành cuộc biểu tình thị uy quần chúng kéo xuống giành chính quyền ở thị xã Phan Rang. Ngày 22/8/1945 giành chính quyền thành công trong toàn tỉnh. Hoạt động Tuyên giáo có bước tiến triển, khởi sắc mới.

4.2. Công tác Tuyên giáo trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954)

Cuối năm 1945 Ninh Thuận lập Ty thông tin, đến tháng 10/1946 tiếp tục củng cố các Ty chuyên môn, trong đó có Ty Thông tin, Ty Bình dân học vụ, ra Báo “Tin thật” 1 tháng/1 kỳ. Bộ đội, quần chúng vùng căn cứ và địch hậu đã dựa vào nội dung của báo để nắm bắt và thực hiện đường lối kháng chiến và kiến quốc của Đảng. Năm 1947, đáp ứng nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, Báo “Tin thật” ra hàng tuần, ngày càng có nhiều tiến bộ về hình thức, được người đọc ưa thích, sau đó phát hành thêm Bản tin vào vùng địch hậu; đến năm 1948, báo “Tin thật” và các tài liệu tuyên truyền, huấn luyện, sách bỏ túi có hình thức đẹp hơn, đặc biệt truyền đơn chống rào làng, đồn dân, truyền đơn địch vận được thực hiện bằng tiếng Pháp, Đức in 2-3 màu, có tranh minh họa. Đến năm 1951, công tác tuyên truyền tập trung chủ yếu phục vụ vùng đồng bào dân tộc, sáng tạo ra những bài học tuyên truyền ngắn gọn, dễ nhớ để phổ biến cho đồng bào; mở lớp bồi dưỡng chính trị cho Bí thư chi bộ trong toàn tỉnh... Năm 1954, cơ sở in tài liệu tuyên truyền được mở rộng đến trung đoàn E81 và huyện Thuận Nam. Hoạt động của công tác tuyên truyền đã tác động tích cực đến việc bung ra mạnh mẽ của lực lượng vũ trang tỉnh từ miền núi đến đồng bằng, đô thị. Đến tháng 6/1954 hầu hết vùng nông thôn đồng bằng Ninh Thuận được giải phóng, hỗ trợ cho chiến trường chính Điện Biên Phủ, góp phần vào thắng lợi chung của dân tộc Việt Nam.

4.3. Công tác Tuyên giáo trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954 - 1975)

Trong điều kiện sống và chiến đấu đầy gian khổ, công tác Tuyên giáo luôn là vũ khí sắc bén của Đảng bộ Ninh Thuận. Với phương tiện, kỹ thuật in ấn, phát hành tài liệu còn thô sơ như: đánh máy, in xu xoa, in bột nếp... các tài liệu tuyên truyền vẫn bí mật được phát hành để hướng Nhân dân đấu tranh đòi địch thi hành Hiệp định Giơnevơ. Năm 1962 được sự chi viện một số cán bộ miền Bắc, Ban Tuyên huấn tỉnh ủy Ninh Thuận được hình thành. Ban Tuyên huấn có cơ sở in rô-nê-ô, hàng tháng ra báo “Chiến đấu”, hàng tuần ra bản tin... mang tiếng nói của Đảng đến cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trong tỉnh. Năm 1965, Ban Tuyên huấn đã mở cuộc triển lãm ảnh thời sự với chủ đề “Ta nhất định thắng, địch nhất định thua” tại làng Sơn Hải, ngay sát đồn địch đã có tác dụng lớn, tiếp thêm niềm tin và sức chiến đấu cho Nhân dân Sơn Hải và các vùng tranh chấp xung quanh. Vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, âm mưu nham hiểm của địch trong các chiến lược chiến tranh, cán bộ và nhân viên Ban Tuyên huấn tỉnh Ninh Thuận luôn vững vàng về lập trường, tư tưởng, tích cực hoạt động, sử dụng nhiều phương thức tuyên truyền linh hoạt, sáng tạo như: báo chí, phim ảnh, tuyên truyền miệng, văn hóa, văn nghệ... đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần giải phóng tỉnh Ninh Thuận vào ngày 16/4/1975.

4.4. Công tác Tuyên giáo trong giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1976 đến nay)

Đầu năm 1976, Ninh Thuận sáp nhập với tỉnh Bình Thuận và Bình Tuy thành tỉnh Thuận Hải. Ban Tuyên giáo Thuận Hải cũng được thành lập, nhiệm vụ chính trị lúc này là tuyên truyền về chủ nghĩa xã hội và xây dựng một tổ chức Đảng, chính quyền, hội, đoàn thể quần chúng thống nhất. Sau Đại hội Đảng bộ tháng 3/1977, công tác Tuyên giáo triển

khai tổ chức học tập và tuyên truyền về nhiệm vụ Đại hội đề ra là khôi phục, cải tạo và phát triển kinh tế. Từ năm 1979 - 1986, tập trung cho nhiệm vụ triển khai học tập Nghị quyết các kỳ của Trung ương và Đại hội V, VI của Đảng bộ tỉnh. Từ năm 1986 - 1991, tập trung tuyên truyền đường lối đổi mới của Đảng.

Năm 1992, tỉnh Ninh Thuận được tái lập, công tác Tuyên giáo của Ninh Thuận được ổn định về tổ chức, thành lập các phòng chuyên môn trên các lĩnh vực, làm tham mưu cho Tỉnh ủy, trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. Trải qua 30 năm từ khi tái lập tỉnh, công tác Tuyên giáo đã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể của từng giai đoạn cách mạng, luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng. Ngay từ những ngày đầu tái lập tỉnh, toàn Đảng bộ đã thể hiện quyết tâm chính trị cao, xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt và yêu cầu đặt ra là phải nhanh chóng xây dựng bộ máy lãnh đạo, quản lý, điều hành vững mạnh từ tỉnh đến cơ sở, có khả năng ra quyết sách lớn nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững.

Qua các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh (từ Đại hội nhiệm kỳ VIII đến XIV), công tác Tuyên giáo đã góp phần quan trọng triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh qua từng giai đoạn cách mạng. Đặc biệt, nửa đầu nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV trong bối cảnh có những cơ hội, thách thức đan xen, nhất là đại dịch Covid-19, đã tác động nặng nề, ảnh hưởng đến đời sống, hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trước tình hình đó, ngành Tuyên giáo của tỉnh đã chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy định hướng công tác thông tin, tuyên truyền phù hợp với từng giai đoạn cụ thể, ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận, sự tin tưởng, đoàn kết, ủng hộ của người dân và toàn xã hội thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch, phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới; qua đó, góp phần triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được những kết quả tích cực: Quy mô nền kinh tế tăng khá, gấp 1,3 lần so năm 2020, bằng 79,7% mục tiêu đề ra. Một số ngành tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu hoàn thành trên 60% mục tiêu đề ra; tiềm năng và lợi thế về năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kinh tế biển, du lịch chất lượng cao đang phát huy hiệu quả tích cực, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư chiến lược, huy động được nhiều nguồn vốn xã hội cho đầu tư phát triển, tạo cơ hội phát triển nhanh hơn cho 2 năm còn lại (2024 - 2025), góp phần thực hiện mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, môi trường có nhiều tiến bộ, công tác cải cách hành chính có chuyển biến rõ nét, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên. Công tác phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả, chất lượng khám và điều trị bệnh cho Nhân dân được nâng lên, các chính sách chăm sóc y tế cho người nghèo được thực hiện đầy đủ. Vấn đề an sinh xã hội được quan tâm đúng mức, đời sống Nhân dân vùng nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc được cải thiện. Công tác phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu được chủ động. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được quan tâm; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được chỉ đạo quyết liệt. An ninh chính trị ổn định, quốc phòng được giữ vững.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, kỷ niệm những ngày lễ lớn của tỉnh, đất nước; qua đó tạo sự thống nhất, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023.

2. Tiếp tục tuyên truyền triển khai các kế hoạch, chương trình hành động, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Tuyên truyền cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; các gương điển hình trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội.

3. Tăng cường công tác dự báo, nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh, từ đó kịp thời phản ánh, tham mưu cấp ủy giải quyết những vướng mắc, phát sinh ngay từ cơ sở, bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc tình hình đất nước, địa phương; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY NINH THUẬN